

'โอวัลติน' มอบเมล็ดพันธุ์เพื่อเด็กไทย

"ธรรมชาติ" ให้คุณประโยชน์นานัปการกับมนุษย์ โดยเฉพาะอาหารธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรวมสารอาหารดีๆ มากมายที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ "โอวัลติน" ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ จึงร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดตั้งโครงการ โอวัลตินมอบ "เมล็ดพันธุ์" เพื่อเด็กไทย สดใส แข็งแรง โดยจะมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ให้นักเรียนได้ปลูก ได้ศึกษาการเจริญเติบโต ตลอดจนสารอาหารต่างๆ ของพันธุ์ไม้เหล่านี้

ในวันเด็กที่ผ่านมาโอวัลตินและเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกันเปิดโครงการ โอวัลตินมอบ "เมล็ดพันธุ์" เพื่อเด็กไทย สดใส แข็งแรง นำโดยผู้ใหญ่ใจดี คุณอเล็กซ์ คิง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณปิยะวัฒน์ วิเศษสิทธิ์วารกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญให้เด็กไทย ได้มีโอกาสเปิดโลกการเรียนรู้ในรูปแบบธรรมชาติ

งานนี้ครอบครัว "ศศิประภา" แบรินต์แอมบาสเดอร์ของโอวัลตินมาร่วมสร้างสีสัน นำโดย คุณหมิว-ลลิตา ร่วมกับเด็กๆ ที่มาร่วมงานจำนวนมาก ได้นำเมล็ดพันธุ์มาร่วมกันปลูกด้วยทำให้บรรยากาศคึกคัก โดยเฉพาะ 2 หมู่เมื่อน้องแพลงต้อนและน้องอีตัน ที่ชื่นชอบการเรียนรู้ธรรมชาติเป็นพิเศษ ทั้งรดน้ำ พรวนดิน ปลูกต้นกล้าอย่างสนุกสนานแบบไม่กลัวเลอะกันเลยทีเดียว

ในฐานะที่ "โอวัลติน" เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณประโยชน์จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของคุณค่าจากธรรมชาติ จึงอยากเปิดโอกาสให้สองพี่น้องน้อยๆ ของเด็กๆ ได้สัมผัส และเรียนรู้คุณค่าประโยชน์จากธรรมชาติผ่านโครงการ โอวัลตินมอบ "เมล็ดพันธุ์" เพื่อเด็กไทย สดใส แข็งแรง ที่จะเป็โลกแห่งการเรียนรู้นอกตำราที่เด็กๆ จะได้สัมผัส และเป็นสื่อการเรียนรู้นอกบทเรียนแบบยั่งยืน ที่ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกสนานที่ผ่านเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิด

ทั้งนี้ทุกแก้วโอวัลตินคุณที่ซื้อผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น จะได้รับร่วมสมทบ 1 บาท เพื่อโครงการ โอวัลตินมอบ "เมล็ดพันธุ์" เพื่อเด็กไทย สดใส แข็งแรง โดยทางโครงการฯ จะนำไปมอบให้แก่วัฒนสถานต่างๆ กว่า 1,000 ทั่วประเทศ

ร่วมกันมอบเมล็ดพันธุ์... ปลูกฝังการเรียนรู้ และมอบความสุข สดใส แข็งแรง ให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศ กับโครงการโอวัลตินมอบ "เมล็ดพันธุ์" เพื่อเด็กไทย สดใส แข็งแรง... ■ education_bkk@yahoo.com



ลลิตา ศศิประภา

